

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นายรัตนพล เข้มบุบผา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒	นายสุรเชษฐ์ ช่วยไธสง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมธนารักษ์		
๓	นายขจรศักดิ์ อักษรเสื่อ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
๔	นางสาวบุญรัตน์ บุญจงเจริญ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
๕	นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
๖	นางสาวกมลภัสสร รัตนจินดา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
๗	นางสาวปัทมสิริย์ แก้วละเอียด	ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๘	นางสาวรพีพรรณ รัศมีธัญ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
๙	นายสุวรรณ เชื้อนแก้ว	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
กรมบัญชีกลาง		
๑๐	นางสาวศิริธร สิริวิฑูร	นักบัญชีชำนาญการ กองบัญชีภาครัฐ
๑๑	นายสามารถ จิตตั้งตรง	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองคดี
๑๒	นางศศิธร สิทธิสิน	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
๑๓	นางสาวภัทรดาว ทิมแย้มประเสริฐ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
๑๔	นางสุเทพ ท่าค้อ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
๑๕	นางรุ่งกานต์ ทองบำรุง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖	นางวัชรพร เทียนโพธิ์วัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมศุลกากร		
๑๗	นายพฤษหัส	ปิยะวิริยะกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
๑๘	นางสาวสุภีร์	คงจินดา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักพิกต์อัตราศุลกากร
๑๙	นายวรวิสิทธิ์	เมืองคุ้ม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
๒๐	นางสาวณอมจิต	บุรีรักษ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๑	นายเฉลิมศักดิ์	บัวแก้ว	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๒	นางสาวจารินี	เดชชำนาญ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๓	นายฐิติพงศ์	คำผุย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
๒๔	นายศักรินทร์	บวรรุ่งสิริกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
๒๕	นางสาวช่อฉัตร	ห่อวัง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
	กรมสรรพสามิต		
๒๖	นายชัชวาลย์	สิทธิวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
๒๗	นายสวัสดิ์	มาดา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
๒๘	นางอำนวย	อุดมศิลป์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
๒๙	นางสาวลัดดา	มัทธนะกุลชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
๓๐	นายประเสริฐ	วัฒนเจริญ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๑
๓๑	นายสมาร์ท	สมางชัย	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
๓๒	นายพิชญ์พงษ์	ปัญญาภัคพงศ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมสรรพากร		
๓๓	นายสิทธิ	ปานทับ	รักษาการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๓๔	นางศิริรัตน์	ศรีบุญกุล	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาววิลาวัลย์	เชยชม	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางสาวจิราภรณ์	เกลี้ยงทอง	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวพีรพัฒน์	ประทีปวัฒน์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางนฤมล	พาแพง	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางดุสิตี	โชติธีรเศรษฐ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นายเอนก	คำสุวรรณ	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นายประยูร	พละดล	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางสาวสุภัทมา	สุธาสันติรักษ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางกัลยา	ขวดใส	นักวิชาการภาษีชำนาญการ
๔๔	นางสุจินดา	จันทนา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๕	นายบุญสืบ	เลิศสุภาพล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวเยาว์รักษ์	พจน์จำรัส	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นางอรวรรณ	แพศรีวิโรทัย	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๔๘	นางสาวณัฐพัชร	ทวีวรรณบุลย์	นิติกรชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๔๙	นางสาวนริรัตน์	ลาภเจริญไพศาล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นางสาวอาร์จนา	ปานกาญจโนภาส	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน